

BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tại các Báo cáo thẩm tra: Số 52/BC- HĐND ngày 15/5/2024, số 63/BC-HĐND ngày 22/5/2023, số 65/BC-HĐND ngày 22/5/2025, số 66/BC-HĐND ngày 22/5/2024

Căn cứ các Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh: Số 52/BC- HĐND ngày 15/5/2024 dự thảo nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2024 (bổ sung lần 2), số 63/BC-HĐND ngày 22/5/2023 dự thảo Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2024 (bổ sung lần 2), số 65/BC-HĐND ngày 22/5/2025 dự thảo Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2024 (bổ sung lần 2), 66/BC-HĐND ngày 22/5/2024 dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2024, dự toán chi thường xuyên chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã được chuyển nguồn sang năm 2024 của các Chương trình mục tiêu quốc gia; sau khi nghiên cứu, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

1. Báo cáo thẩm tra số 52/BC-HĐND ngày 15/5/2024 của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2024 (bổ sung lần 2)

a. Đối với ý kiến: “*Qua thăm nắm thông tin được biết, hiện nay một số học viên đang theo học lớp xóa mù chữ trên địa bàn huyện Pắc Nặm theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh đã nghỉ học (đi làm ăn xa, làm việc tại các công ty ngoài địa bàn tỉnh). Do đó, ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Pắc Nặm chủ động rà soát, cập nhật số liệu học viên giảm để bố trí kinh phí tổ chức các lớp học đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đúng quy định*”,

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình như sau: Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Pắc Nặm rà soát, cập nhật số liệu học viên giảm để bố trí kinh phí tổ chức các lớp học đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đúng quy định.

b. Đối với ý kiến: “*Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác hướng dẫn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển điểm du lịch trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 16 của HĐND tỉnh*”. **Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình như sau:** Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân

tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác hướng dẫn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển điểm du lịch trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND.

2. Báo cáo thẩm tra số 63/BC-HĐND ngày 22/5/2023, Báo cáo tổng hợp số 65/BC-HĐND ngày 22/5/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2024 (bổ sung lần 2)

Đối với ý kiến: “Hiện còn 332,3 triệu đồng kinh phí dư nợ cho người dân vay vốn chưa thu hồi được, Ban đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân và có giải pháp thực hiện thu hồi dứt điểm để bổ sung uỷ thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quản lý đảm bảo theo đúng Thông báo số 1414-TB/TU ngày 05/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đồng thời, quy định cụ thể về mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, quy trình, thủ tục cho vay, bảo đảm tiền vay (nếu có); quản lý và sử dụng nguồn vốn uỷ thác trên theo đúng quy định”.

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình như sau:

Số tiền 332,3 triệu đồng chưa thu hồi được thuộc các địa phương: Huyện Na Rì 44 hộ/11 xã, dư nợ 237,1 triệu đồng; huyện Ba Bể 19 hộ/8 xã, dư nợ 77,2 triệu đồng; Pác Nặm 05 hộ/2 xã, dư nợ 18 triệu đồng).

Nguyên nhân các hộ dân còn nợ quá hạn: Do các hộ dân chủ yếu tập trung ở những thôn vùng cao, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật, ốm đau thường xuyên, không tạo ra thu nhập và một số hộ vay do người vay và người thừa kế đã chết, bỏ đi khỏi địa phương không liên lạc được, ...

Mặt khác, số vốn này giải ngân theo hợp phần của dự án tại thời điểm chưa thực hiện theo Chương trình dự án tài chính vi mô nên chưa thực hiện trích lập Quỹ dự phòng rủi ro cho vay theo quy định nên chưa xử lý được rủi ro.

Về giải pháp thực hiện thu hồi dứt điểm và xử lý rủi ro đối với số vốn 332,3 triệu đồng: Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiến hành rà soát, đôn đốc, thu hồi số vốn quá hạn nêu trên tại các địa phương để hoàn trả về ngân sách nhà nước. Đồng thời, UBND tỉnh sẽ giao cơ quan chuyên môn tham mưu quy định cụ thể về mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, quy trình, thủ tục cho vay, bảo đảm tiền vay (nếu có); quản lý và sử dụng nguồn vốn uỷ thác 15.525,7 triệu đồng theo đúng quy định.

3. Báo cáo thẩm tra số 66/BC-HĐND ngày 22/5/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2024, dự toán chi thường xuyên chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã được chuyển nguồn sang năm 2024 của các Chương trình mục tiêu quốc gia.

a. Đối với ý kiến: “Đối với Tiểu dự án 1 Dự án 3 (phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân)

chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Đề nghị UBND tỉnh báo cáo làm rõ số kinh phí thực hiện giao khoán bảo vệ rừng còn dư; số diện tích rừng chưa được khoán bảo vệ và giải pháp quản lý của tỉnh”.

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình như sau:

Trên cơ sở số liệu rà soát, tổng hợp từ các địa phương, hiện nay tổng số kinh phí thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 còn dư là 87.514 triệu đồng, trong đó:

- Dư giữa số vốn phân bổ theo tiêu chí chấm điểm và số vốn dự kiến thực hiện tối đa hết 06 nội dung theo diện tích hiện có của các địa phương là 76.782 triệu đồng;

- Dư giữa số vốn dự kiến thực hiện tối đa hết 06 nội dung theo diện tích hiện có và số vốn thực tế có khả năng thực hiện được là 10.732 triệu đồng, tương ứng với số diện tích rừng chưa được khoán bảo vệ là 14.551,32 ha (chủ yếu thuộc diện tích chưa giao khoán của năm 2022 và năm 2023; năm 2024 các địa phương dự ước cơ bản sẽ giao khoán hết số diện tích hiện có của địa phương).

Do đã hết niên độ ngân sách, diện tích đã thiết kế và thực hiện khoán bảo vệ rừng các năm 2022, năm 2023 đã được thanh toán đầy đủ, các địa phương đã chuyển số dư kinh phí các năm 2022, năm 2023 sang năm 2024 để tiếp tục thực hiện theo quy định; tuy nhiên số kinh phí trung ương giao năm 2024 để thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 là rất lớn, theo báo cáo của các địa phương số vốn bố trí năm 2024 cao hơn so với nhu cầu thực tế có thể thực hiện giao khoán, do đó các địa phương không có nhu cầu sử dụng số vốn dư của các năm 2022, năm 2023 chuyển sang và đề xuất điều chỉnh nguồn dư này sang các dự án khác có khả năng thực hiện trong cùng Chương trình.

(Có biểu số liệu thuyết minh chi tiết kèm theo)

Đối với số diện tích rừng chưa được khoán bảo vệ, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất một số giải pháp quản lý như sau:

- Thực hiện quyết liệt nâng cao trách nhiệm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan, ban, ngành liên quan về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp của Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định tại Luật Lâm nghiệp. Kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân và người đứng đầu chính quyền địa phương, đơn vị khi để xảy ra cháy rừng, phá rừng hoặc mất rừng do hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng gây ra thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

- Tập trung các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng phá rừng tự nhiên trái pháp luật, giảm dần số vụ phá rừng; ngăn chặn hành vi vi phạm về chuyển mục đích sử dụng rừng, san ủi đất lâm nghiệp trái pháp luật; tiếp tục bảo vệ tốt các khu rừng tự nhiên phòng hộ, sản xuất.

- Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện tập trung thực hiện một số nội dung sau:

+ Thực hiện các chính sách giao khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng, hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung, trồng rừng sản xuất bằng loài cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ, trồng rừng phòng hộ thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3 theo các chỉ tiêu về khối lượng, kinh phí đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 10/12/2023 của UBND tỉnh.

+ Tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 năm 2024 đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả và theo đúng quy định.

+ Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (chủ đầu tư) đã được giao kinh phí thực hiện cần phải chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện các hạng mục hoạt động của Dự án, sớm hoàn thiện xây dựng dự án trợ cấp gạo để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Các cấp chính quyền tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia nhận khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng đối với toàn bộ diện tích rừng thuộc đối tượng giao khoán trên địa bàn.

+ Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ UBND các xã, phường thị trấn trong việc rà soát các số liệu về diện tích, trạng thái rừng đảm bảo đúng đối tượng theo quy định và tuyên truyền đến các chủ rừng thực hiện khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên, các hoạt động khác của Dự án.

+ Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước huyện hỗ trợ, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện các thủ tục hồ sơ, thanh quyết toán theo các hạng mục thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3.

+ Ban chỉ đạo cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện đảm bảo tiến độ, mục tiêu, kế hoạch đề ra.

- UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát toàn bộ diện tích rừng tự nhiên chưa thực hiện giao khoán bảo vệ, hỗ trợ bảo vệ rừng triển khai các biện pháp tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng như:

+ Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, truy quét để ngăn chặn, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm Luật Lâm nghiệp, đặc biệt là hành vi phá rừng, khai thác rừng trái phép;

+ Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ GIS và các công nghệ hiện đại trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát hiện sớm mất rừng, cháy rừng đảm bảo hiệu quả;

+ Triển khai nghiêm túc quản lý rừng, theo dõi diễn biến rừng theo quy định của pháp luật.

b. Đối với ý kiến: “*Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, phối hợp với UBND các cấp tiếp tục rà soát nhu cầu kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo thống nhất, sớm trình HĐND tỉnh*

phương án điều chỉnh nguồn kinh phí còn dư do không còn đối tượng thực hiện, không có khả năng giải ngân sang cho chương trình, dự án khác có nhu cầu kinh phí thực hiện để đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn được giao, tránh lãng phí nguồn lực, gây thiệt thòi cho người dân.”

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình như sau: Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, trường hợp còn nhu cầu điều chỉnh kinh phí từ số vốn dư, UBND tỉnh sẽ tổng hợp, trình HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh trong các kỳ họp tiếp theo.

c. Đối với ý kiến: “*Về phương án điều chỉnh vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh số kinh phí còn dư để bố trí thực hiện dự án chăn nuôi lợn là 8.298,8 triệu đồng, trong khi hiện nay 8/8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã công bố dịch tả lợn Châu Phi, do đó đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xem xét, có phương án điều chỉnh sang các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất khác để đảm bảo tính khả thi trong việc giải ngân vốn, phát huy hiệu quả và đạt được mục tiêu của chương trình”.*

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình như sau: Sau khi Nghị quyết được ban hành, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, cắt giảm nguồn vốn dự kiến điều chỉnh cho các dự án chăn nuôi lợn trên địa bàn từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia để điều chỉnh cho các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất khác, đảm bảo tính khả thi trong việc giải ngân vốn, phát huy hiệu quả và đạt được mục tiêu của chương trình.

Trên đây là báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Kinh tế-Ngân Sách HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- LĐVP;
- Lưu: VT, Hồng, Lan.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đăng Bình